



ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๙

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร

กรมศุลกากร จัด “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ” เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วนได้ทบทวนตนเอง และเปิดโอกาสให้ชำระค่าภาษีอากรที่ขาดด้วยความสมัครใจ

นายจำเรียม โพธิยอด รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บค่าภาษีอากรให้ผู้ประกอบการที่ชำระไว้ไม่ครบถ้วน กรมศุลกากรจึงได้จัดทำ “โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ” ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาเบื้องต้นว่าเป็นผู้ประกอบการสุจริตแต่อาจชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน ได้ทบทวนตนเองตามประเด็นข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ทราบ และไปชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้ครบถ้วนด้วยความสมัครใจตามประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ากระทำการโดยทุจริต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาดีโดยการผ่อนผันการปรับ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของค่าอากรที่นำมาชำระ ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบอากร จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดให้ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องไปดำเนินพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ ใดๆก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร หรือมีเจตนาทุจริตอันปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าอันเป็นของต้องห้าม ต้องกักตุน หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ รวมถึงผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการตรวจสอบผู้ประกอบการด้วยวิธีสมัครใจ (Voluntary Audit) หรือดำเนินการตามโครงการนี้แล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีกเป็นครั้งที่ ๒ เช่นกัน (เว้นแต่จะเป็นประเด็นใหม่)

อนึ่ง ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร คลองเตย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทบทวนการชำระค่าภาษีอากร หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ต้องยื่นหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการมายังสำนักตรวจสอบอากรเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง โดยโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักตรวจสอบอากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๗ ๖๗๐๒, ๐ ๒๖๖๗ ๗๖๘๘, ๐ ๒๖๖๗ ๗๑๗๗